



ที่ 103/2566

ข่าวประชาสัมพันธ์
สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ

กงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ เยือนเมืองโคเกะ (Koge town)

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2566 นายโสรจ สุธาวร กงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ ได้เข้าพบ นาย TSUBONE Shusuke นายกเทศมนตรีเมืองโคเกะ (Koge town) ณ สำนักงานเทศบาลเมืองโคเกะ เพื่อกระชับความสัมพันธ์และหารือแนวทางในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับเมืองโคเกะ โดยมีนาย DOMEN Takashi ประธานคณะกรรมการการศึกษาของเทศบาลเมืองโคเกะ จังหวัดฟูกูโอกะ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการหารือฯ ด้วย

ในโอกาสนี้ กงสุลใหญ่ฯ ได้ขอบคุณและชื่นชมเทศบาลเมืองโคเกะที่ร่วมมือกับโรงเรียนสาธิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายประถม) ดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนระดับประถมศึกษาระหว่างโรงเรียน ในเทศบาลเมืองโคเกะกับโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ (ฝ่ายประถม) มาเป็นระยะเวลา 9 ปีแล้ว ซึ่งในช่วงปลายเดือน กันยายน 2566 นี้ นักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ (ฝ่ายประถม) จำนวน 30 คน จะเดินทางมาเยือนเมืองโคเกะ เป็นเวลา 7 วัน โดยกิจกรรมดังกล่าวจะช่วยให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม รวมทั้งเปิดมุมมองด้านการต่างประเทศและพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ นอกจากนี้ ในเดือนตุลาคม 2566 นี้ มูลนิธิยุทศุทความดี กระทรวงการต่างประเทศ จะนำคณะยุทศุทความดี ประกอบด้วยนักเรียนระดับประถมศึกษา ปีที่ 5 และ 6 ของไทยจำนวน 5 คน พร้อมด้วยคุณครูชาวไทย เดินทางมาดำเนินโครงการในจังหวัดฟูกูโอกะ เป็นระยะเวลา 3 สัปดาห์ ซึ่งรวมถึงเมืองโคเกะ ในการนี้ จึงขอความร่วมมือเทศบาลเมืองโคเกะพิจารณาเข้าร่วม โครงการฯ และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมให้แก่คณะยุทศุทความดีในระหว่างการเยือนเมืองโคเกะ

ทั้งนี้ นายกเทศมนตรีเมืองโคเกะแสดงความยินดีและพร้อมให้การดูแลต้อนรับคณะนักเรียนจาก โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ (ฝ่ายประถม) และคณะยุทศุทความดี โดยเทศบาลเมืองโคเกะเตรียมจัดกำหนดการให้คณะฯ เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนที่โรงเรียนประถมศึกษาในเมืองโคเกะ รวมทั้งเยี่ยมชมสถานที่สำคัญที่เป็นมรดกทาง วัฒนธรรมของเมืองฯ ขณะเดียวกัน นายกเทศมนตรีเมืองโคเกะมีความประสงค์ที่จะร่วมมือกับฝ่ายไทยในสาขาที่ ทั้งสองฝ่ายมีศักยภาพและเชี่ยวชาญ เช่น อุตสาหกรรมนำสิ่งของเก่ากลับมาใช้ใหม่ (Recycle) และการบูรณะ ซ่อมแซม (Renovation) สถานที่และอาคารบ้านเรือนของเมืองโคเกะ เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว ตลอดจน สนับสนุนผลผลิตทางการเกษตร โดยเฉพาะมังคุดและส้มโอของประเทศไทย เป็นต้น ซึ่งในประเด็นเหล่านี้ กงสุลใหญ่ฯ พร้อมให้ความร่วมมือและประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทย โดยขอรับข้อมูลเอกสาร ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ของเมืองโคเกะ เพื่อจะเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักของฝ่ายไทย และจะสนับสนุนให้ คณะศึกษาดูงานจากประเทศไทยพิจารณาเดินทางมาเยี่ยมชมศักยภาพที่เกี่ยวข้องของเมืองฯ ในอนาคตต่อไป

ภายหลังการพบหารือข้างต้น เทศบาลเมืองโคเกะได้เชิญกงสุลใหญ่ฯ เยี่ยมชมอาคารโรงพลศึกษา Koge Loop Arena ของเมืองโคเกะ ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเป็นสถานที่ให้ประชาชนทั่วไปสามารถออกกำลังกาย โดยมี สนามบาสเกตบอล แบดมินตัน วอลเลย์บอล และลู่วิ่งภายในอาคาร รวมทั้งได้เยี่ยมชมสวน Oike ซึ่งมีต้นเมเปิล ที่นักเรียนเมืองโคเกะและนักเรียนสาธิตจุฬาฯ ได้ร่วมกันปลูกในระหว่างเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนฯ เป็นประจำทุกปี โดยเมืองฯ ได้ตั้งป้ายอนุสรณ์รายชื่อของนักเรียนทั้งสองฝ่ายที่ร่วมโครงการในแต่ละปีไว้ในสวนฯ ด้วย

Royal Thai Consulate-General, Fukuoka

2nd Floor Dai Ichi Myojo, 4-1-37, Tenjin, Chuo-ku, Fukuoka-shi, Fukuoka 810-0001

Tel : 092-739-9090 Email : consular.fuk@mfa.mail.go.th Website : <https://fukuoka.thaiembassy.org/>

อนึ่ง สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้เป็นผู้เสนอชื่อเทศบาลเมืองโคเกะให้คณะกรรมการมูลนิธิชินิชินิปปอน พิจารณามอบรางวัล Nishi-Nippon Foundation Asia Mirai Award ครั้งที่ 16 ในปี 2564 (ค.ศ. 2021) ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่หน่วยงาน หรือองค์กรท้องถิ่นในภูมิภาคคิวชู จังหวัดโอกินาวะ และจังหวัดยามากูจิ ที่มีบทบาทในการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของเยาวชนด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยเทศบาลเมืองโคเกะมีบทบาทและผลงานที่โดดเด่นในการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่องกว่า 30 ปี ผ่านโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนระดับมัธยมศึกษากับประเทศต่าง ๆ อาทิ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ รวมทั้งได้ริเริ่มดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนระดับประถมศึกษากับโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ตั้งแต่ปี 2558 (ค.ศ. 2015) เป็นต้นมา

จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

* * * * *

8 กันยายน 2566





